

EU kêu gọi cấm tất cả hàng nhập khẩu liên quan đến phá rừng

18/03/2022

Các mặt hàng nhập khẩu được cho là liên quan tới phá rừng sẽ bị kiểm soát bao gồm thịt bò, đậu tương, dầu cọ, ca cao và cà phê.



Cây cối bị chặt và đốt để mở đất nông nghiệp và chăn nuôi trong rừng quốc gia Jamanxim, Para, Brazil. (Ảnh: iStock)

Các nhóm môi trường Brazil hôm 14/3 đã thúc giục Liên minh châu Âu thông qua đạo luật mạnh tay cấm tất cả hàng hóa nhập khẩu có liên quan đến nạn phá rừng. Họ cũng đồng thời chỉ trích các “lỗ hổng” trong dự thảo luật mà EU đưa ra.

Lá thư từ 34 tổ chức được gửi tới khi các Bộ trưởng môi trường của EU chuẩn bị cho cuộc họp vào ngày 17/3 tại Brussels về đề xuất cấm các sản phẩm gây phá rừng. Các đề xuất này sẽ bao gồm việc áp dụng các biện pháp kiểm soát đối với hàng nhập khẩu bao gồm thịt bò, đậu tương, dầu cọ, ca cao và cà phê.

Các nhóm cho biết các đề xuất của dự thảo mang tính “cần thiết và tích cực”, nhưng cần “cải tiến” để thực sự chống nạn phá rừng ở các nước xuất khẩu như Brazil, nơi có 60% rừng nhiệt đới Amazon và là nhà xuất khẩu hàng đầu của nhiều sản phẩm liên quan tới nạn phá rừng.

“Phải xóa sổ nạn phá rừng và chuyển đổi hệ sinh thái tự nhiên khi nhân loại đứng trước cơ hội ổn định sự nóng lên toàn cầu”, lá thư được ký bởi các nhóm bao gồm Văn phòng Quỹ Động vật Hoang dã Thế giới (WWF) Brazil, Đài quan sát Khí hậu và Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên.

Họ cho biết kế hoạch dự thảo, được trình bày vào tháng 11 năm ngoái, định nghĩa “rừng” quá hẹp. Bởi lẽ, “dự thảo loại trừ phần lớn một số hệ sinh thái quan trọng ở Brazil, bao gồm cả vùng đầm lầy Pantanal, thảo nguyên Cerrado và vùng đất thấp Pampa”.

Họ cũng kêu gọi các quan chức EU bổ sung thêm nhiều sản phẩm vào danh sách bị kiểm soát, chẳng hạn như bông, ngô và thịt hộp, và đảm bảo các biện pháp thẩm định áp dụng cho toàn bộ các trang trại, không chỉ một phần trong đó.

“Tại các trang trại lớn, chủ sở hữu có thể duy trì một khu vực sản xuất không phá rừng để xuất khẩu sang châu Âu và một khu vực khác để phá rừng”, các nhóm môi trường này cho biết.

Họ cũng kêu gọi “đảm bảo vững chắc” về quyền con người, đặc biệt là để đảm bảo rằng kinh doanh nông nghiệp không đẩy người bản địa khỏi vùng đất của họ.

EU là một trong những khu vực đầu tiên soạn thảo luật như vậy kể từ khi 141 quốc gia ký Tuyên bố Glasgow, cam kết “ngăn chặn và đảo ngược” nạn phá rừng vào năm 2030.

Brazil là một trong những nước ký cam kết tự nguyện, được đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh về khí hậu của Liên hợp quốc vào tháng 11 năm ngoái.

Nhưng nạn phá rừng đã gia tăng trong những năm gần đây, đặc biệt là dưới thời Tổng thống Jair Bolsonaro.

Kể từ khi ông lên nắm quyền vào năm 2019, nạn phá rừng trung bình hàng năm ở Amazon của Brazil đã tăng hơn 75% so với thập kỷ trước, liên quan tới một khu vực lớn hơn Jamaica.

Theo một báo cáo năm 2020, 1/5 lượng thịt bò và đậu tương xuất khẩu từ Brazil sang EU được sản xuất trên đất bị phá rừng bất hợp pháp.

Hàng chục nhà nghiên cứu từ Brazil, Đức và Mỹ đã sử dụng phần mềm để phân tích 815.000 tài sản nông thôn và xác định các khu vực phá rừng bất hợp pháp ở Amazon và Cerrado, rừng xavan nhiệt đới rộng lớn ở trung tâm Brazil.

Raoni Rajao, trưởng dự án và là giáo sư tại Đại học Liên bang Minas Gerais (UFMG) của Brazil cho biết: “Khoảng 18% đến 22% – có thể hơn – xuất khẩu hàng năm từ Brazil sang EU là hậu quả của nạn phá rừng bất hợp pháp”.

Tuy nhiên, các tác giả nhấn mạnh rằng “gần 80% nông dân Brazil tôn trọng Bộ luật Lâm nghiệp” và luật mới sẽ cho phép các cơ quan chức năng “thực hiện các biện pháp nhanh chóng và dứt khoát đối với những kẻ vi phạm”.

Về việc tiêu thụ đậu tương, Liên đoàn Động vật Hoang dã Thế giới phát hiện ra rằng người dân châu Âu gián tiếp tiêu thụ một lượng lớn sản phẩm này vì nó được sử dụng để làm thức ăn cho động vật.

Hơn 80% sản lượng đậu tương trên thế giới được sản xuất nội địa hóa ở Brazil, Hoa Kỳ và Argentina cộng lại. Đồng thời, các nước EU và Anh sản xuất ít hơn 1% tổng sản lượng

toàn cầu.

Vì lý do này, và vì đậu tương không phải là thành phần chính trong chế độ ăn của công dân EU và Vương quốc Anh, nên sự hiện diện của nó trong chuỗi cung ứng thực phẩm châu Âu bị đánh giá thấp.

Tuy nhiên, trong khi việc sử dụng trực tiếp đậu tương và dầu đậu nành làm thực phẩm hàng năm lên tới 3,5 kg mỗi người dân, thì ước tính khoảng 55 kg đậu tương được đưa vào tiêu thụ các sản phẩm động vật như thịt, sữa, trứng và cá nuôi, theo các tính toán được bao gồm trong một báo cáo do Quỹ Động vật Hoang dã Thế giới (WWF) ủy quyền thực hiện.

Đối với WWF, điều này có nghĩa là người châu Âu đang vô tình xóa sổ các khu rừng trên toàn thế giới, góp phần phá hủy các hệ sinh thái tự nhiên quý giá.

Đây không phải là lần đầu tiên các bên liên quan của Brazil, bao gồm các cộng đồng bản địa, kêu gọi EU áp dụng các biện pháp bảo vệ rừng.

Nguồn: [Hương Lan/nongnghiep.vn](https://www.nongnghiep.vn)

Các Bài Cùng Chủ Đề:



Quốc hội thảo luận về kinh tế



Quản lý rừng phòng hộ và



Hai hướng tiếp cận Rào Trăng



Trồng rừng tác động như thế



Phá rừng và cái giá phải trả –



TỌA ĐÀM: Nhìn lại 2021 –



Các loài rùa nguy cấp trước



Xuất khẩu tín chỉ các-bon



Xu hướng buôn lậu động vật



Buôn bán trái phép ĐVHD



Việt Nam còn rất nhiều việc



Trồng rừng độc canh có được